



# สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

28 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>PM 2.5</b> ฝุ่น PM2.5</p> <p><b>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น PM2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, hfocus, thailandplus, thaigov, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แลกข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 ว่า สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงทุกพื้นที่ แต่คาดการณ์ช่วงวันที่ 31 ม.ค. 68 ค่าฝุ่นจะกลับมาเพิ่มขึ้นในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้ง ทั้งในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบค่าฝุ่นทุกวันและปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรง ได้แก่ 1.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 2.หญิงตั้งครรภ์ 3. และ 4.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง ได้แก่ ผู้ทำงานกลางแจ้ง ตำรวจ พนักงานเก็บขยะ พนักงานรักษาความปลอดภัย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าริมถนน วิศวกร คนงานก่อสร้าง ที่แม้ว่าจะร่างกายแข็งแรง แต่เสี่ยงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวได้ และกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอด โรคหอบหืด โรคหัวใจและโรคมะเร็ง ขอให้สังเกตอาการ เช่น หอบเหนื่อย มีเสมหะมากกว่าปกติ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด วิงเวียน หน้ามืด เยื่อตาอักเสบหรือมีผิวหนังอักเสบ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถป้องกันตัวเองได้ตามมาตรการ "เช็ก" ค่าฝุ่นจากแอปพลิเคชัน Air4Thai "ปิด" ประตูหน้าต่างให้มิดชิด "ใช้" หน้ากากอนามัย "เลี่ยง" ทำกิจกรรมนอกอาคารหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง และ "ลด" การใช้รถส่วนตัวและลดการเผาทุกชนิดที่ทำให้เกิดควัน และถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้สังเกตอาการตนเองให้มากขึ้น หากผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์</p> <p>- ข้อเสนอแนะในการสวมหน้ากากอนามัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ “ประชาชนทั่วไป” ถ้าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เมื่ออยู่กลางแจ้ง หากระดับสีแดงให้สวมหน้ากากอนามัยในอาคาร และสวมหน้ากาก N95 หรือเทียบเท่า เมื่อออกนอกอาคาร ส่วน “กลุ่มเปราะบาง” ถ้าความเข้มข้นฝุ่นอยู่ระดับสีเหลือง ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง หากระดับสีส้มและแดง ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในอาคาร และสวมหน้ากาก N95 เมื่อออกนอกอาคาร ทั้งนี้ หน้ากากแต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5 ต่างกัน จึงต้องเลือกหน้ากากให้เหมาะสม</p>	
<p><b>กฎหมายควบคุมฝุ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม กกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมครั้ง ออกมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น พร้อมเสนอ ครม. ใช้ในพื้นที่ควบคุมโรค และเห็นชอบมาตรการดูแลสุขภาพประชาชน โดยให้จังหวัดสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นแก่กลุ่มเปราะบาง ออกประกาศ Work from home ตั้งศูนย์พักคอยกลุ่มเปราะบางและผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการขนส่ง ช่วยลดฝุ่น ส่วน รพ. ให้จัดทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางและแจ้งเมื่อพบผู้สงสัยป่วยจากฝุ่น</p>	
<p><b>แจกหน้ากากกลุ่มเปราะบาง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, pptvhd, INN, ch7, TNN, mcot, hfocus, INN, springnews, voicetv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า ได้กำชับ สสจ.ทุกแห่งเร่งแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มพื้นที่ คือ พื้นที่สีส้มแจกให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงสูง พื้นที่สีแดง แจกให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป โดยหน้ากากอนามัยจะถูกแจกให้ 1 ชิ้น/คน/วัน ครั้งละไม่เกิน 7 วัน พร้อมยืนยัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัจจุบัน สธ. มีหน้ากากอนามัยเพียงพอในการแจกจ่าย รวมถึงหน้ากากรองอากาศชนิด N95 ประชาชนสามารถรับหน้ากากอนามัยได้ตั้งแต่ 28 ม.ค. 68 ที่ รพ. สจจ. และสสอ.ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน และขอให้ตรวจสอบค่าฝุ่น สวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น</p>	
<p><b>มาตรการป้องกัน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, TNN, ch7, mcot)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่าจะมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแก้ปัญหาฝุ่น โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.มหาดไทย ได้เรียกประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งในวันที่ 28 ม.ค. 2568 นายกรัฐมนตรีจะสั่งการในที่ประชุม ครม. เกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นเพิ่มเติมจากแต่ละกระทรวง</li> <li>- นายอนุทิน ประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาฝุ่นและรับฟังการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันไฟป่า ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ ผวจ.เชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่าและวัสดุการเกษตร ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รรมช.มหาดไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ ว่าจะมีการควบคุมไซต์งานก่อสร้างและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่า โดยมีการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ไม่ใช้สแลนปิดพื้นที่ รวมถึงประชาชนสามารถแจ้งหน่วยงานหากพบการเผาหญ้าหรือการปล่อยควันจากโรงงาน</li> <li>- นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยว่า กรมฝนหลวงฯ ได้เริ่มปฏิบัติการบินเจาะชั้นบรรยากาศเพื่อบรรเทาฝุ่นตั้งแต่เดือน ธ.ค.67 แต่สถานการณ์ยังวิกฤตเนื่องจากการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตรกรรมและสภาพอากาศที่นิ่งไม่มีลม ล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นบ้างเนื่องจากลมช่วยกระจายฝุ่น และจะยังคงปฏิบัติการจนถึง 30 เม.ย.68</li> <li>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เผยล่าสุดสถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นเนื่องจากลมพัดแรง แต่ต้องเฝ้าระวังต่อไป เพราะมีการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน แนะนำให้ประชาชนใช้แอปฯ Air BKK เพื่อตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5 และขอความร่วมมือในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (The Coverage thansettakij)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการ คสช. เผย ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สข. เสนอใช้กลไกนโยบายสาธารณะ ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมนำฉันทมติจากภาคีเครือข่ายบนเวที “HIA Forum 2567” เสนอแนวทางระยะเฉพาะหน้า พัฒนาระบบการแจ้งเตือน-เฝ้าระวัง ให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชน พร้อมเรียกร้องหน่วยงานรัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศให้เกิดความสมบูรณ์</li> </ul>	
<p><b>สมุนไพรรับมือฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, nationtv)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการใช้สมุนไพรรักษาเพื่อดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรคผิวหนัง สมุนไพรที่แนะนำ ได้แก่ มะขามป้อมช่วยบรรเทาอาการไอและระคายคอ ขมิ้นชันต้านการอักเสบ รังจืดช่วยล้างพิษและต้านการอักเสบ สำหรับปัญหาผิวหนัง เช่น ผด ผื่น หรืออาการคัน ควรใช้ว่านหางจระเข้ หรือ บัวบก เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการอักเสบ รวมถึงพลูหรือขี้ผึ้งพญาช่วยอาการผื่นแพ้</li> <li>- ภญ.ดวงแก้ว ปัญญา รongผอ.กองวิชาการและแผนงาน แนะนำวิธีการใช้สมุนไพรรักษา 3 ชนิด คือ 1.รังจืด โดดเด่นเรื่องการแก้พิษ ล้างพิษ ต้านการอักเสบของร่างกาย ใช้ 2-3 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 2. มะขามป้อม มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ลดการอักเสบ การระคายเคือง บรรเทาอาการไอ กินได้ทั้งผลสดและแห้ง หรือชาชง 3. ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คิวมิน สามารถป้องกันการทำลายเซลล์ ระบบทางเดินหายใจ ต้านการอักเสบของร่างกาย กินได้ 2 แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง (ไม่เกิน 9 กรัมต่อวัน) นอกจากนี้ควรกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ผักและผลไม้สีส้ม แดง และม่วง เช่น กะหล่ำปลีม่วง หรือบร็อกโคลี เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน</li> </ul>	
<p><b>บทความ</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>- รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ฝุ่น PM2.5 ในไทยมีแหล่งกำเนิดจากหลายที่ โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาจากการปล่อยมลพิษจากรถยนต์น้ำมันเบนซินและดีเซล ส่วนในภาคเหนือและอีสานมาจากการเผาในพื้นที่เกษตร เช่น อ้อยและข้าวโพด แนะนำให้รัฐบาลใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง โดยยกกรณี ลอนดอนโมเดล ที่รถเก่าเกิน 7 ปีต้องจ่ายเงินเมื่อเข้าเขตปลอดมลพิษ พร้อมแนะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ และค่อย ๆ ปรับการใช้จักรยานยนต์น้ำมันไปสู่จักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังคงเป็นวิกฤติใหญ่ในกทม. และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ อีกกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทำให้มีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศมากถึง 12 ล้านคน และก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาท การแก้ปัญหาของรัฐบาลยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยในช่วงวิกฤติ โดยไม่ได้วางแผนแก้ไขปัญหามาระยะยาวหรือยั่งยืน ส่งผลให้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 รุนแรงขึ้นทุกปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง</p>	
<p><b>สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติ, TNN)</p> <p>- ปัญหามลพิษทางอากาศในกัมพูชา โดยเฉพาะกรุงพนมเปญและจังหวัดสำคัญ ซึ่งคุณภาพอากาศแต่ละระดับสีแดง ส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สธ. แนะนำให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งและใช้มาตรการป้องกัน เช่น การสวมหน้ากากและปิดประตูหน้าต่าง ขณะเดียวกันรัฐบาลอาเซียนกำลังมุ่งหามาตรการระยะยาว เช่น การส่งเสริมรถไฟฟ้าและภาษีคาร์บอน เพื่อจัดการปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กัมพูชา มีจุดความร้อนค่อนข้างมาก ขณะที่ทิศทางลมพัดเข้ามาทางภาคตะวันออกของไทย อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้การสะสมของฝุ่นมีมากขึ้นในไทย</p>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวตอบกระทู้ตามที่สมาชิกวุฒิสภา ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุรุนแรงใน รพ. มีวิธีป้องกันอย่างไร ว่า มีมาตรการป้องกัน 3 ด้านหลัก คือ 1. ด้านอาคารสถานที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดและควบคุมการเข้า-ออกอย่างเหมาะสม 2. ด้านการรักษาความปลอดภัย มีแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างถูกต้อง และ 3. ด้านกฎหมาย ดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคัดกรองการเข้าเวรของบุคลากรเพื่อไม่ให้ทำงานหนักเกินไป รวมถึงกรณีแพทย์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าเวรตึก ยืนยันว่าเป็นความผิดจากการบำรุงรักษารถที่ไม่ดี นอกจากนี้ จะเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการและลดภาระงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด</p>	
<p><b>เตือนอันตรายอุดฟันด้วยตัวเอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, thecoverage, hfocus, ch7)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนถึงอันตรายของการอุดฟันด้วยตัวเอง (DIY) หลังพบกรณีผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงจากการใช้วัสดุอุดฟันที่สั่งซื้อมาจากช่องทางสื่อออนไลน์มาทำการอุดฟันด้วยตนเอง ส่งผลให้ฟันซี่ดังกล่าวมีอาการติดเชื้อและปวดขั้นรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียฟัน</p>	-
<p><b>แนะเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่อโรคที่จำเป็น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณี รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการ บอร์ด สปสช. เร่งเดินหน้าสิทธิประโยชน์ยาฮอริโมนสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ โดยจัดสรรงบบัตรทอง 145.63 ล้านบาท เพื่อรองรับบริการ ส่วนตัวไม่ได้คัดค้านการเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาฮอริโมน แต่ถ้าจะให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลควรนำปัญหาสาธารณสุขของประเทศมาเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา มองว่ายังมีอีก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลายโรคที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพราะอาจเสียชีวิตหรือพิการได้ แต่ก็ยังไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของคนไข้บัตรทอง และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวควรคำนึงเรื่องงบว่าเพียงพอหรือไม่ หรือหากพอมีงบเหลืออยากให้นำมาช่วยรักษาโรคที่ยาราคาแพง เช่น ยาห้ามเลือด NoVo 7</p>	
<p><b>ประกาศเพิ่มโทษแพทย์แวนป่วย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, hfocus)</p> <p>- นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า จากกรณีแพทย์แวนป่วยหรือแพทย์นำชื่อตนเองไปให้ใช้เปิดคลินิกโดยไม่ได้เข้าไปควบคุมตามกฎหมาย แพทยสภามีมติเป็นเอกฉันท์ในความผิดกรณีเรื่องของการแวนป่วยตามประกาศแพทยสภาฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ใน 1 ก.พ. 68 จะเริ่มตั้งแต่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 ปีทันที หากทำผิดซ้ำ 3 ครั้ง จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมถาวร เชื่อว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แวนป่วยจะลดลงหลังจากประกาศนี้มีผลบังคับใช้</p>	